

SÔI NỔI HƯƠNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

■ Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp

Xuất phát từ vai trò của pháp luật, ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên với những giá trị về tư tưởng pháp quyền, quyền lực thuộc về Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; với ý nghĩa đặc biệt đó, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 đã quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Ngày Pháp luật) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Hằng năm, để hưởng ứng Ngày Pháp luật, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động thiết thực được tổ chức

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cho 06 tập thể cùng 32 cá nhân xuất sắc đạt giải trong Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia” và “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” trong học sinh, sinh viên. Trải qua thời gian phát động và tổ chức, Cuộc thi đã thu hút 89.838 học sinh, học viên, sinh viên của 201 đơn vị trường học từ cấp Trung học cơ sở đến Đại học trên toàn tỉnh tham gia với 192.316 lượt dự thi. Với kết quả này, có thể nói cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, đặc biệt là các đơn vị trường học trong phát động cuộc thi; kết quả cuộc thi cho thấy vai trò, tầm



Học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiến thức trong Chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy do VKS nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức

quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Trong dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Quảng Điền đã tổ chức tuyên truyền thông qua hoạt động phiên tòa giả định tại Trường Trung học Phổ thông Hóa Châu. Nội dung phiên tòa liên quan đến việc xét xử hai bị cáo về các tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Bằng việc phân vai cho chính các em học sinh diễn lại hành vi, tình huống giả định mô tả quá trình xảy ra vụ việc trực tiếp đã giúp chương trình tuyên truyền pháp luật thêm phần trực quan, sinh động. Phần trình bày luận tội của đại diện viện kiểm sát cũng như phần tranh luận giữa kiểm sát viên và người bào chữa, phần tuyên án của thẩm phán,... khiến phiên tòa giả định thu hút sự chú ý theo dõi của tất cả mọi người. Qua đó, các em học sinh nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm để có sự điều chỉnh phù hợp trong việc chấp hành nghiêm pháp luật. Trước đó,

VKSND huyện Quảng Điền cũng tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân và học sinh, thanh niên trên địa bàn xã Quảng Vinh. Trong buổi tuyên truyền, đơn vị đã lồng ghép các hoạt động trò chơi, kết hợp trình chiếu đoạn clip tiểu phẩm mô tả về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tác hại của chúng, tạo sự thu hút, lôi cuốn, từ đó truyền tải được nhiều thông điệp về nhận thức, hành động cho mọi người.

Tại Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Huế, ngày 08/11/2024, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hội nghị do đồng chí Trương Đình Hạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì với sự tham dự của các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - hộ tịch, Văn phòng- thống kê và tài chính - kế toán tại 36 xã, phường và đội ngũ báo cáo viên của thành phố Huế. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên quán triệt các chuyên đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư, Luật đấu giá tài sản, Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của thành phố, qua đó cán bộ công chức kịp thời nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Cũng trong ngày 08/11/2024, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp Trường THCS Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, học sinh nhà trường nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật và chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế (15/12/1964 - 15/12/2024). Một số văn bản pháp luật được tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa để người nghe hứng thú, dễ hiểu, dễ nhớ. Theo đó, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, biên phòng; phòng cháy, chữa cháy; khám, chữa bệnh; giao



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm phối hợp với Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức Hội thi Rung Chuông vàng “Tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11”

thông đường bộ; thực hiện dân chủ ở cơ sở; sử dụng mạng xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm và thiên tai; phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống bạo lực gia đình... Đồng thời, định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Hoạt động trưng bày sách, văn hóa đọc cũng được thực hiện và hưởng ứng tại hội nghị. dịp này, Đồn biên phòng Vinh Hiền tặng 60 cuốn sách cho Trường THCS Vinh Hiền. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; góp phần giảm thiểu các vụ việc vi phạm, tội phạm, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xã hội trật tự, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thời gian tới, Đồn Biên phòng Vinh Hiền sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật như nêu trên cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và cán bộ, viên chức tại các UBND xã trên địa bàn thuộc quản lý của đơn vị.

Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội phạm xâm phạm sở hữu dành cho bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi đoàn cơ quan, Phòng PC02 Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng, thành phố Huế tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về nội dung “Những điều cần biết về ma túy và kỹ năng phòng tránh”,

“Phòng chống tội phạm tin dụng đen, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng”. Chương trình với sự tham dự của đại diện các tổ chức đoàn thể tại địa phương, đông đảo nhân dân và các đoàn viên thanh niên, các chủ doanh nghiệp kinh doanh phòng trọ, Karaoke trên địa bàn phường Phú Thượng. Thông qua chương trình, Nhân dân, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên đã tiếp thu những kiến thức bổ ích để nhận diện được hành vi phạm tội, các yếu tố cấu thành tội phạm, mức hình phạt, tính nghiêm minh của pháp luật cũng như chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta liên quan đến các loại tội phạm này; qua đó nâng cao ý thức phòng, chống tệ nạn ma túy và các thủ đoạn lừa đảo trong giai đoạn hiện nay.

Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (HUSTA) tổ chức diễn đàn “Trí thức trẻ khởi nghiệp” với chủ đề “Nơi hội tụ ý tưởng và cơ hội mới” với sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo động lực, khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn đổi mới sáng tạo, lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” do Trung ương Đoàn phát động, Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn đã triển khai đến các đoàn viên chi đoàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với việc ứng xử trên mạng xã hội; chủ động thay đổi, điều chỉnh hành vi để tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, lành mạnh. Theo đó, Chi đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền 4 quy tắc nòng cốt “Tuân thủ, lành mạnh, an toàn, trách nhiệm”; 100% đoàn viên chi đoàn cam kết ứng xử văn minh trên không gian mạng thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam; tăng cường các tin, bài về thanh niên ứng xử văn minh, các hành động đẹp, tin tốt, chuyện đẹp trên không gian mạng.

Nhìn chung, việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam được các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả với các hình thức tuyên truyền phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm lan tỏa, truyền đi những thông điệp tốt đẹp của pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng, công tác PBGDPL nói chung. Từ đó, tạo thói quen tìm hiểu pháp luật như là công việc hằng ngày, tự thân của mỗi người và của toàn xã hội; để Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là ngày



Các đoàn viên, thanh niên tham dự Diễn đàn “Trí thức trẻ khởi nghiệp”

tôn vinh luật pháp, người làm công tác pháp luật, mà còn đi vào tiềm thức của toàn thể nhân dân về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Với mục tiêu đó, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tập trung các hoạt động PBGDPL hướng về cơ sở, gắn với cơ sở; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật theo hướng sinh động, hiệu quả, nội dung tuyên truyền không chỉ gắn với chức năng, nhiệm vụ mà phải đáp ứng yêu cầu thực tế, nhu cầu của Nhân dân.

Bằng nhiều phương pháp, cách làm phù hợp, Ngày Pháp luật năm 2024 đã tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành sự kiện chính trị pháp lý, nét văn hóa mới trong đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh./.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN THAM GIA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TẠI CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2021 - 2027”

■ TIỀN AN

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có tác dụng rất lớn trong việc góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và được khẳng định hơn nữa tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trước yêu cầu của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực tiễn hoạt động PBGDPL thời gian qua cho thấy, để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì nhân tố con người là quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, mà trọng tâm là đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 129 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 197 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.694 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; số tập huấn cấp tỉnh là 20 người, hòa giải viên ở cơ sở là 6.614 người. Để nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này, hàng năm, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện rà soát, kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đảm bảo về số lượng và chất lượng; chú trọng



Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Hiền tặng, giới thiệu một số đầu sách cho học sinh Trường THCS Vĩnh Hiền (Phú Lộc)

tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp các tài liệu pháp luật.

Trong các năm qua, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng tổ chức 10 Hội nghị phổ biến 22 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 3, 4, 5, 6 kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV với hơn 1.200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương; thành viên Hội đồng; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện tham dự. Đồng thời, các cơ quan chuyên ngành đã tổ chức khoảng 260 Hội nghị tập huấn chuyên sâu các lĩnh vực pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Từ năm 2021 - 2024, tổ chức khoảng 44 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 4.240 lượt người là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và người có uy

tín trong cộng đồng dân cư. Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 200 lượt người là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hai huyện Nam Đông và A Lưới; thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 20 xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hai huyện Nam Đông và A Lưới.

Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”, Sở Tư pháp tổ chức 03 Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư năm 2016; dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên. Thông qua Hội nghị, các đại biểu, trong đó có đại biểu là các báo cáo viên pháp luật, đã có những góp ý chất lượng và hiệu quả vào dự thảo Luật.

Triển khai Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tuyên truyền về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại địa bàn huyện A Lưới; tham mưu hoàn thành việc nhập quốc tịch cho 17 người Lào theo Đề án, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh; đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế với Sở Tư pháp tỉnh Salavan giai đoạn 2023 - 2025 để triển khai hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Sở.

Thực hiện hướng dẫn phối hợp xây dựng các mô hình “Cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở” tại thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện A Lưới. Góp phần đảm bảo tiêu chí “*Huy động đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã/đang công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia làm hòa giải viên hoặc hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở*”; hướng dẫn kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở cũng như công tác phổ biến, giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác hướng dẫn, triển khai tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn có một số tồn tại, hạn chế sau đây:

Thứ nhất, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa phương, cơ sở còn mang tính hình thức, đảm bảo về số lượng nhưng chưa chú trọng đến chất lượng, hiệu quả.

Thứ hai, một số địa phương, cơ sở chưa chủ động trong công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; hình thức, biện pháp và nội dung pháp luật tại Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở một số nơi chưa phù hợp với trình độ, văn hóa của người được tuyên truyền, phổ biến và đặc điểm của địa phương, vùng, miền.

Thứ ba, đội ngũ làm công tác PBGDPL ngày càng tăng về số lượng, chất lượng, tuy nhiên vẫn chưa đồng đều, đặc biệt ở cơ sở, chất lượng còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số người làm công tác PBGDPL còn trẻ, thiếu về kinh nghiệm, kỹ năng.

Thứ tư, còn tồn tại tỷ lệ nhất định báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa thực hiện phổ biến pháp luật trực tiếp. Điều này dẫn đến lãng phí nguồn lực khi các cơ quan nhà nước tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, phương pháp tập huấn cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhưng họ không tham gia làm báo cáo viên trực tiếp.

Thứ năm, một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, chủ động trong công tác rà soát, kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng tại cơ quan, đơn vị.

(xem tiếp trang 28)



Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc và UBND xã Vinh Hiền, cấp phát tờ gấp pháp luật tại Hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

■ *Sở Nội vụ*

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hướng đến xây dựng một nền hành chính công hiệu quả, minh bạch và phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, như: duy trì đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, doanh nghiệp tại chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ”, “Chính quyền với người dân” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; duy trì chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử tại các huyện, thị xã, thành phố.

Một trong những giải pháp tuyên truyền về cải cách hành chính được chú trọng đó là Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức hằng năm từ năm 2022 đến nay, với nhiều hình thức khác nhau (như: trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng các video tuyên truyền về cải cách hành chính...) và đối tượng dự thi ngày càng được mở rộng (năm 2024 có thêm sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ

chức chính trị xã hội các cấp, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn). Từ đó Hội thi đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giúp nâng tỷ lệ người tham gia dự thi năm sau cao hơn năm trước. Năm 2023 có 189/215 cơ quan, đơn vị, địa phương với 83.200 lượt người tham gia dự thi; năm 2024 có 214/215 cơ quan, đơn vị, địa phương với 107.737 lượt người tham gia dự thi. Chất lượng bài dự thi tăng lên theo từng năm, qua đó cho thấy người tham gia đã có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, dự thi một cách nghiêm túc, đạt được mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật.

Trong khuôn khổ hội thi, các nội dung tuyên truyền pháp luật được lồng ghép qua nhiều hình thức như:

Thi kiến thức pháp luật: Được tổ chức dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến với bốn đợt thi gồm 15 câu hỏi mỗi đợt về quy



Ban Tổ chức Hội thi trao giải cá nhân (Đợt 1)

định của pháp luật liên quan đến cải cách hành chính, quản lý nhà nước, quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan chuyên môn tham gia xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm về nội dung các Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị... Những câu hỏi trong từng đợt thi có tính thực tiễn cao, phù hợp với nhiều đối tượng thi, qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội tìm hiểu sâu rộng hơn những quy định của pháp luật về công tác cải cách hành chính.

Xây dựng video tuyên truyền: Nhiều video dự thi với nội dung là những tình huống thực tế hoặc giả định trong công tác hành chính giúp cán bộ, công chức, viên chức vận dụng kiến thức pháp luật để đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả, đạt kết quả cao. Qua hình thức này, người dân và cán bộ, công chức, viên chức dễ dàng tiếp nhận các quy định pháp luật, từng bước tiến tới làm chủ nền hành chính công. Sau Hội thi, các video tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải trên Báo Điện tử Thừa Thiên Huế Online, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử và Fanpage để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của đơn vị mình.

Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm: Qua từng đợt thi, Ban Tổ chức đã tổ chức lễ trao giải cho các cá nhân xuất sắc trong các tuần thi; trao giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khi kết thúc Hội thi. Qua các lễ trao giải, Ban Tổ chức và người tham gia Hội thi có cơ hội thảo luận, chia sẻ giúp lan tỏa những cách làm hay, các cải tiến hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật.

Tác động tích cực của Hội thi đến công tác tuyên truyền pháp luật

Hội thi Cải cách hành chính không chỉ là diễn đàn bổ ích cho cán bộ, công chức, viên chức thể hiện năng lực, mà còn là cơ hội để học tập, nâng cao hiểu biết về pháp luật. Thông qua các nội dung thi, những quy định, chính sách pháp luật được phổ biến rộng rãi và tiếp cận dễ dàng hơn. Điều này tạo ra sự

chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về việc tuân thủ pháp luật, hiểu rõ và thực hiện đúng quy định, quy trình pháp luật trong công tác hành chính, xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, công khai và chuyên nghiệp.

Kết hợp nội dung tuyên truyền pháp luật với các sáng kiến cải cách hành chính giúp tạo ra sự tương tác tốt hơn giữa người dân và chính quyền. Cụ thể, việc tuân thủ quy định pháp luật sẽ thúc đẩy quá trình cải cách hành chính diễn ra minh bạch và hiệu quả hơn. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến cải tiến, phát huy tính sáng tạo, tìm ra những giải pháp để cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến cải cách hành chính.

Hội thi cải cách hành chính thật sự là một hoạt động ý nghĩa, giúp gắn kết công tác tuyên truyền pháp luật với thực tiễn cải cách hành chính, từ đó tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng như người dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Từng bước xây dựng nền hành chính công thân thiện, hiệu quả và phục vụ người dân tốt nhất, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển bền vững trong lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị./.



Tổng kết, trao giải tập thể Hội thi Cải cách hành chính năm 2024

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG HỌC ĐƯỜNG, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LÀNH MẠNH, GÓP PHẦN GIẢM THIỂU VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HỌC SINH

■ Sở Giáo dục và Đào tạo

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường là một phần của chương trình giáo dục các cấp học. Trên cơ sở xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên và các em học sinh nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, những năm qua, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc định hướng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, lối sống chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật cho thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó nhà trường đóng vai trò chủ chốt. Trong môi trường học đường, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người hướng dẫn, định hướng cho học sinh về lối sống và văn hóa ứng xử phù hợp với đạo đức và pháp luật. Các chương trình giáo dục, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ... đều góp phần tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng, phát triển tư duy, trở thành công dân gương mẫu, tiến bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền PBGDPL trong trường học, Ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã thường xuyên rà soát, kiện toàn lại đội ngũ làm công tác PBGDPL và giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân bảo đảm đúng với trình độ, năng lực chuyên



Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại thành phố Huế

môn. Trên cơ sở Kế hoạch công tác PBGDPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động bám sát các nhiệm vụ quan trọng của từng năm học. Theo đó, đội ngũ giáo viên, trong đó chủ yếu là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân được tham dự nhiều lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật phục vụ tốt hơn cho việc giảng dạy. Bên cạnh đó, ngành cũng phối hợp chặt chẽ với Ngành Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn theo từng năm học dành cho giáo viên, giúp đội ngũ giáo viên được tiếp cận, cập nhật nhiều văn bản pháp luật mới và được cung cấp các kỹ năng phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong trường học như: tuyên truyền miệng, cách thức viết tin, bài, tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật... Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh... thường xuyên tổ chức các buổi

tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục. Thống kê cho thấy, thông qua sự phối hợp từ nhiều phía, mỗi năm học, các cấp học đã tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền PBGDPL, thi sân khấu hóa, đối thoại, thi làm báo tường, tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến về tìm hiểu pháp luật đã thu hút đông đảo học sinh, học viên, sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, về phía các nhà trường cũng chủ động thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học, việc tuyên truyền, PBGDPL đã xác định rõ được cách thức, nội dung PBGDPL phù hợp với học sinh từng cấp học. Căn cứ theo chương trình giáo dục pháp luật chung, nhà trường đã bố trí, phân công giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật bảo đảm lên lớp đủ tiết, linh hoạt, sáng tạo trong cách giảng dạy để các kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ với học sinh. Các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức hoạt động “Nêu gương người tốt, việc tốt” trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ,... nhằm phát huy, nhân rộng các giá trị đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật trong xã hội. Ngoài ra, nhà trường còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép giáo dục các kiến thức pháp luật, an toàn giao thông với nhiều hình ảnh trực quan, đưa ra các tình huống để học sinh phân biệt được đúng - sai và có kỹ năng phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, phòng tránh tai nạn giao thông.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục tăng cường dạy học tích hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa, chương trình ngoại khóa, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, quan tâm xây dựng thư viện, tủ sách pháp luật trường học, bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL. Các Nhà trường, cấp học đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật cấp trường với các câu hỏi, tình huống xoay quanh những chủ đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật phù hợp, gần gũi và thiết thực với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, trong các năm 2022, 2023, 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tư

pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan phát động, tổ chức các Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu pháp luật về các chủ đề như: Pháp luật về phòng chống ma túy; phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học; pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá,... Các Cuộc thi được triển khai sâu rộng từ cấp Trung học cơ sở đến khối Đại học, cao đẳng, Trung tâm GDTX-GDNN, thu hút hàng trăm ngàn lượt tham gia dự thi, trong đó, nhiều tập thể trường học và cá nhân đã đạt được nhiều kết quả, thành tích cao, được Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận, khen thưởng. Điều này đã thể hiện tinh thần và ý thức tìm hiểu pháp luật của các em học sinh, sinh viên và tinh thần hưởng ứng tích cực trong công tác PBGDPL của đội ngũ giáo viên, giảng viên và Nhà trường.

Đặc biệt, nhằm thực hiện hiệu quả quyết định số 1977/QĐ-BGDĐT ngày 07/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cấp Nhà trường ban hành kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự hằng năm và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho người học; tuyên truyền về hậu quả, ảnh hưởng; các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến; kỹ năng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Quán triệt trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường đối với việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình người học trong công tác quản lý, giáo dục không để người học phạm tội, vi phạm pháp luật và đặc biệt quan tâm đối với người học có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ



Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên với nội dung phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em do Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang tổ chức

chức ký cam kết giữa Nhà trường - Ban đại diện cha mẹ học sinh - Công an địa phương về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục phổ thông; ký cam giữa Nhà trường - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường - Công an địa phương về thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục đại học...

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa những kết quả cũng như chất lượng công tác PBGDPL trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Đây mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn khi điều khiển phương tiện; phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không

giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Đối với công tác phòng, chống ma túy, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy với chủ đề “Trường học không có ma túy”; tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết với nhà trường “Không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy hoặc xúi giục người khác tham gia dưới bất kỳ hình thức nào; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống

ma túy cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và các bậc cha mẹ. Đối với công tác phòng, chống bạo lực học đường, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong toàn ngành Giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường; chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và triển khai hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, bảo đảm các giá trị cốt lõi: Nhân ái - Tôn trọng - Trách nhiệm - Hợp tác - Trung thực; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh.

Có thể đánh giá công tác tuyên truyền, PBGDPL đã có tác động lớn trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, sự hiểu biết pháp luật và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; tạo cho các em động lực, hứng thú cũng như nâng cao năng lực phòng tránh, xây dựng nhận thức đúng đắn và tự điều chỉnh bản thân tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của tệ nạn xã hội; góp phần hình thành cho các em một tinh thần thượng tôn pháp luật, trở thành những học sinh gương mẫu, công dân ưu tú trong tương lai./.

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRONG CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN

■ TRẦN VĂN LẬP

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức chính trị xã hội, Chức năng của Hội Nông dân là vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt cho hội viên nông dân; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Hiện nay, tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh hơn 83.450 hội viên, sinh hoạt tại 964 Chi hội nông dân. Trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Năm 2023, Hội Nông dân các cấp đã chủ động xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Ở các huyện, thị, thành Hội bố trí chuyên viên kiêm nhiệm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Ở cơ sở Hội, cán bộ chủ chốt là những tuyên truyền viên về pháp luật.

Đối với Hội Nông dân tỉnh, công tác tuyên truyền pháp luật đang được triển khai thuận lợi. Thường trực Tỉnh Hội đã phân công Ban Xây dựng Hội phụ trách chung về lĩnh vực tuyên truyền pháp luật. Ngoài ra, các ban chuyên môn đều có tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động tự chủ hoặc phối hợp với các ngành. Ở tỉnh Hội đã có 02 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thường xuyên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân

Năm 2023, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho cán bộ Hội, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; hưởng ứng đợt cao điểm công tác bảo

đảm trật tự, ATGT thời gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ Hội Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tổng dọn vệ sinh, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp để kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, quê hương và chào mừng tuần lễ Festival nghề truyền thống Huế 2023; thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tích cực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; tham gia các lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại khu vực địa bàn dân cư và cảnh giác với nguy cơ cháy nổ trong giai đoạn thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Tuyên truyền, vận động bà con thu hoạch rom rạ, sử dụng máy cuộn rom, hạn chế và không đốt rom rạ trên đồng ruộng.

Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những băn khoăn của hội viên, nông dân để phản ánh với chính quyền có biện pháp giải quyết. 100% cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương*”, viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023.

Các cấp Hội đã tổ chức 1.732 buổi cho tuyên truyền cho 86.600 lượt hội viên, đạt 102,2% chỉ tiêu giao; đã tổ chức 04 hội thi tuyên truyền các chính sách, pháp luật cho cán bộ Hội, hội viên nông dân tham gia. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 hội thi “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” tại huyện Quảng Điền và “Cán bộ

Hội cơ sở giỏi” tỉnh lần thứ hai, năm 2023. Hội Nông dân thành phố Huế tổ chức Hội thi “Nông dân với văn hóa giao thông”; Hội Nông dân huyện Nam Đông tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”; duy trì sinh hoạt 14 CLB” Nông dân với pháp luật”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

Một phương pháp có hiệu quả đối với các thành viên Câu lạc bộ pháp luật nông dân xuyên sử dụng đó là hình thức tuyên truyền miệng về pháp luật là một hình thức tuyên truyền mà người nói trực tiếp nói với người nghe về lĩnh vực pháp luật trong đó chủ yếu là các văn bản pháp luật đó nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, niềm tin vào pháp luật và ý thức pháp luật cho người nghe và kích thích người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật.

Tuyên truyền miệng về pháp luật có nhiều ưu thế thể hiện ở tính linh hoạt, có thể tiến hành ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào và số lượng người nghe; người nói có điều kiện thuận lợi để giải thích, phân tích, làm sáng tỏ nội dung cần tuyên truyền, hai bên có thể hỏi đáp trực tiếp để đáp ứng yêu cầu của nhau.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ trước đến nay, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tuyên truyền miệng được sử dụng phổ biến, rộng rãi và có mối quan hệ chặt chẽ với các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác. Vì vậy, việc xác định và nhấn mạnh vai trò của tuyên truyền miệng trong phổ biến, giáo dục pháp luật được thể hiện nhiều trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản pháp luật của

Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, quản lý của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương.

Công tác quản lý, khai thức Tủ sách pháp luật; duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ

Tủ sách pháp luật của cơ quan Hội Nông dân tỉnh được bổ sung những đầu sách và các loại tờ rơi pháp luật của Sở Tư pháp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các ngành. Việc khai thác tủ sách pháp luật phát huy hiệu quả chưa cao do cán bộ, công chức thường vào Internet để tìm những thông tin pháp luật khi có nhu cầu.

Hiện nay, các cấp Hội đã thành lập được 51 câu lạc bộ pháp luật với các tên gọi khác nhau như câu lạc bộ “Giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình”, “Nông dân với pháp luật”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn”. Tuy nhiên, chỉ có 14 câu lạc bộ “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn”, “Nông dân với pháp luật” vẫn duy trì sinh hoạt hàng tháng do được hỗ trợ nguồn kinh phí sinh hoạt, còn các câu lạc bộ còn lại ở các cơ sở Hội hoạt động không hiệu quả, không duy trì thường xuyên vì không có kinh phí hoạt động.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Luật hòa giải cơ sở năm 2013, Nghị định số 15 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, Hội Nông dân đã xây dựng kế hoạch triển khai Luật hòa giải ở cơ sở và chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đã đưa nội dung hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở vào chương trình bồi dưỡng

nghiệp vụ công tác Hội Nông dân hàng năm. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan giải quyết đơn thư, tố cáo của nông dân. Nhìn chung, Hội các cấp đã phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

(xem tiếp trang 15)



Buổi sinh hoạt pháp luật định kỳ của cơ quan Hội Nông dân tỉnh

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

■ LÊ THANH HUỆ
Phòng Tư pháp huyện A Lưới

A Lưới là một trong 74 huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời là một trong 22 huyện nghèo toàn quốc được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ để thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, huyện A Lưới có hơn 54 nghìn người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 41 nghìn người, chiếm gần 76% dân số trên toàn huyện.

Xác định tăng trưởng kinh tế gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội trên nguyên tắc công bằng và tiến bộ xã hội cũng như trước thực trạng số lượng lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế, chính quyền cấp huyện, cấp xã huyện A Lưới đã có nhiều nỗ lực, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao nhận thức của đại đa số người dân tộc thiểu số, tạo bước đột phá về nội lực của người dân, cùng chính quyền các cấp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa huyện A Lưới thoát nghèo. Với sự quyết tâm đó, ngày 22/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thoát nghèo năm 2024 và đưa ra khỏi Danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 702/QĐ-TTg, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đạt được kết quả to lớn về kinh tế - xã hội là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, linh hoạt. Một trong những giải pháp quan trọng, được ưu tiên phát triển hoạt



Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp với UBND xã A Roàng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân các thôn trên địa bàn xã

động đó là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung và công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Hằng năm, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều ban hành các kế hoạch về PBGDPL; kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án liên quan tới công tác tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt là triển khai thực hiện Tiểu dự án 01, Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện A Lưới. Ngoài ra, nhiều ngành, cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp huyện ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL cho nhân dân.

Trong những năm qua, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện đã không ngừng được đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp, ngày càng phong phú về hình thức, thiết thực về nội dung, phù hợp

với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2024), huyện A Lưới đã tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các Luật, Nghị định mới do Quốc hội và Chính phủ ban hành, các chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến được định hướng rõ, bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương, gắn với thực tiễn thi hành pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; trọng tâm là quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản chính sách có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn huyện đã tổ chức 737 cuộc phổ biến với 53.153 lượt người tham dự (trong đó cấp huyện: 61 cuộc với 4.647 lượt người tham dự; cấp xã: 676 cuộc với 48.506 lượt người tham dự); tổ chức 16 cuộc thi với 607 lượt người dự thi; cấp phát 508.714 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (các chương trình, phóng sự trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện được thể hiện bằng tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, trang thông tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, cấp phát tài liệu pháp luật bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (Cơ Tu, Tà Ôi, Pa cô) với khoảng 4.230 tin, bài, nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận, kết nối, chia sẻ thông tin pháp



Phòng Tư pháp huyện A Lưới tổ chức Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong trường học cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện

luật, chính sách dân tộc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, giúp người dân trên địa bàn huyện sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Ngoài ra, huyện đã phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế truyền thông trợ giúp pháp lý, tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền liên quan đến quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình... cho cán bộ/công chức cấp xã, thôn, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và người dân. Trung bình mỗi năm tổ chức 14 đợt (tổ chức 05 hội nghị tại các xã; truyền thông trợ giúp pháp lý hơn 36 cuộc tại các thôn) thu hút hơn 840 lượt người tham dự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện vẫn còn không ít hạn chế cần có biện pháp khắc phục như: Đa số thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL đều hoạt động kiêm nhiệm, là lãnh đạo của các phòng, ban nên việc dành thời gian đầu tư cho hoạt động này chưa nhiều, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên; số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã mặc dù đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhưng tuyên truyền, phổ biến chưa đạt hiệu

quả cao trong việc chuyển tải pháp luật đến với người dân; A Lưới là đặc thù huyện miền núi, huyện nghèo của tỉnh nên trình độ dân trí chưa đồng đều; kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng với nhu cầu chuyển đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

Xuất phát từ những hạn chế tại địa phương và chủ trương lớn được nêu tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Đồng thời, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với công tác PBGDPL nói chung, công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn huyện trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cụ thể như sau:

Tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các ngành, các cấp cần quan tâm sâu sắc chủ trương, kế hoạch về công tác PBGDPL, nhất là Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Ngành Tư pháp, mà đặc biệt là cơ quan thường trực PBGDPL của huyện (Phòng Tư pháp) cần tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, Hội đồng phối hợp PBGDPL triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản mới ban hành.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện trong chỉ đạo triển khai PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn cụ thể. Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh mà đặc biệt là Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan hữu quan khác như lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng tham gia công tác PBGDPL ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, các xã thuộc khu vực biên giới trên địa bàn huyện.

Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tuyên truyền viên pháp luật cấp xã ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới về kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số và kỹ năng PBGDPL đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó cần hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các văn bản pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Các ngành, các cấp cần quan tâm bố trí hợp lý kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL. Đồng thời, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực cho hoạt động PBGDPL đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

L.T.H

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG... (tiếp theo trang 12)

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua các hình thức và biện pháp khác nhau như: Tổ chức các lớp tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở cho hội viên nông dân; các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt câu lạc bộ “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn”, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Nông dân với an toàn giao

thông”; đăng tải nội dung pháp luật về Luật Hòa giải ở cơ sở, các tình huống về hòa giải ở cơ sở lên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh.

Với việc đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL, gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên nông dân, Hội Nông dân đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống./.

T.V.L

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI TÔN VINH HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ HUẾ

■ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thừa Thiên Huế - một điểm đến 8 di sản, nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa, với những cung điện, đền đài, lăng tẩm mang hơi thở cổ kính và truyền thống của một thời huy hoàng xưa kia. Sự phong phú, đa dạng, đặc sắc của văn hóa Huế, những phẩm chất tốt đẹp của con người Huế chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực để tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển nhanh và bền vững. Coi trọng và đánh giá cao việc phát huy tiềm năng, lợi thế về văn hóa, con người của Thừa Thiên Huế, Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Tại văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI đã nhấn mạnh “*Phụ nữ đi đầu trong giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, con người Huế*”, tập trung vai trò của các tầng lớp phụ nữ gắn với văn hóa huế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xây dựng chủ đề “*Phụ nữ Thừa Thiên Huế đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương*”. Đây là mục tiêu đề Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tập trung vận động phụ nữ phát huy giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa Huế, con người Huế thông qua phong trào thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Huế thời đại mới*”, cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá*

trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Tiến tới góp phần xây dựng thương hiệu “*Huế - Kinh đô áo dài*”, “*Huế - Kinh đô ẩm thực*” các cấp Hội chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu phụ nữ Huế gắn với áo dài Huế; 100% Hội LHPN các cấp đã thành lập và ra mắt Mô hình áo dài “*Phụ nữ Thừa Thiên Huế - đồng hành cùng sắc tím*”; hưởng ứng cuộc vận động do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “*Cán bộ nữ công chức mặc trang phục áo dài vào sáng thứ hai tại nơi làm việc*”, các cấp Hội đã phát động hưởng ứng mặc trang phục áo dài vào sáng thứ 2 đầu tuần, và mặc áo dài vào các dịp lễ hội như: Tuần lễ áo dài nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Lễ hội Festival, các sự kiện đặc biệt của quê hương, đất nước; cùng với đó là tổ chức 300 Hội thi, giao lưu trình diễn áo dài gắn với Chủ đề di sản, văn hóa Huế ở các cấp cơ sở Hội với nhiều cách làm hay như Trình diễn áo dài, Ngày hội “*Áo dài yêu thương*”; “*Áo dài với giao thông xanh*”, Cuộc Thi ảnh “*Áo dài với di sản văn hóa Huế*”; Cuộc thi thiết kế “*Áo dài với di sản, văn hóa Huế*”, Dân vũ áo dài “*Xinh tươi Việt Nam*”, tổ chức các chương trình mặc áo dài tham quan tại các điểm di tích nổi tiếng... thu hút 60.460 lượt phụ nữ tham gia. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh, Hội Áo dài Huế và các cấp Hội đã huy động trên 13.600 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động “*Ngày Hội áo dài*”, “*Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế*” do các sở ban ngành phát động, và các Hội thi, giao lưu, trình diễn về áo dài do các cấp Hội cơ sở chủ động tổ chức. Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng định chủ quyền và tôn vinh giá trị tinh thần của

Áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của phụ nữ trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đồng thời, nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy tinh hoa ẩm thực Huế; nâng cao hình ảnh của ẩm thực Huế trong khu vực và trên thế giới, góp phần xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực”. Hội LHPN tỉnh kết nối nữ chuyên gia ẩm thực ở Huế để mở hàng trăm lớp đào tạo ẩm thực truyền thống Huế, nữ công gia chánh, xây dựng mô hình, quảng bá hình ảnh ẩm thực Huế cho hàng vạn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ lĩnh vực dịch vụ hình thành chuỗi địa chỉ đặc sản Huế an toàn, thân thiện phục vụ phát triển du lịch và đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực”. Các cấp Hội phụ nữ tích cực hưởng ứng, tổ chức hơn 400 cuộc thi, trình diễn, giao lưu, biểu diễn “Bún bò Huế”, “Tinh hoa nghề Bún”, nấu ăn online với chủ đề “Ẩm thực Huế và Maggi cùng tạo khác biệt tích cực”, “Bữa cơm gia đình - Âm áp yêu thương”, hưởng ứng Tuần lễ ẩm thực truyền thống với chủ đề “Ẩm thực Huế với bốn phương”... có trên 35.000 hội viên, phụ nữ tham gia nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực Huế và những món ẩm thực dân gian nổi tiếng các địa phương và đề khẳng định Huế là nơi còn lưu giữ những giá trị tinh túy của ẩm thực cung đình và dân gian, đây cũng là một trong những nội dung góp phần thể hiện vai trò của phụ nữ thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với áo dài, ẩm thực Huế, trong vài năm trở lại đây, đã có khá nhiều phụ nữ thông qua cấp hội phụ nữ tham gia các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, rất nhiều trong số đó chú trọng phát huy giá trị văn hóa truyền thống xứ

Huế. Tiêu biểu, như “Thêu may Đoàn Trang - Bảo tồn bản sắc Văn hóa Huế qua những chiếc áo dài”, “Sen Huế” phục hồi và phát triển các sản phẩm từ đặc sản sen Huế hay mô hình “Hue Lotus Homestay - Phát triển du lịch Sen Huế”, “Gia vị nấu Bún Bò - chuẩn vị Huế”, ... đồng thời tổ chức Hội chợ kết nối “Chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm truyền thống, ẩm thực giữa các doanh nghiệp nữ với các hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp” của 20 gian hàng bày, giới thiệu gần 150 sản phẩm đặc sản, đặc trưng chủ lực của địa phương, các doanh nghiệp hợp tác xã, làng nghề, các cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ; diễn đàn cổ vũ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kinh tế số”. Với nỗ lực hỗ trợ và giúp đỡ của các cấp Hội phụ nữ thời gian qua thể hiện sự thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ đối với hội viên phụ nữ; qua đó, giúp họ phát huy tính sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, truyền cảm hứng cho nhiều giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ gắn với sản phẩm đặc trưng truyền thống của Huế trở thành hiện thực. Trong những năm qua, các cấp Hội tập trung tuyên truyền vai trò của người phụ nữ Huế trong gia đình, tổ chức nhiều chương trình, tập huấn, hội thảo phát huy các giá trị văn hóa gia đình truyền thống Huế. nhằm xây dựng các giá trị, đức tính tốt đẹp của phụ nữ Huế, con người Huế, lối sống Huế, phong cách ứng xử (xem tiếp trang 25)



Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu các món ăn truyền thống của Huế tại “Diễn đàn Giao lưu vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”

TỔNG KẾT CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ THUỐC LÁ TRONG HỌC SINH, HỌC VIÊN, SINH VIÊN NĂM 2024

■ THÙY TRANG

Giao dục pháp luật trong nhà trường là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về trách nhiệm xã hội, về nghĩa vụ công dân cho các em học sinh, sinh viên. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số đã và đang phát triển vượt bậc, yêu cầu đặt ra đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phải kịp thời thích ứng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao. Với những ưu điểm nổi bật như: Hình thức thi đơn giản, nhanh gọn, dễ thực hiện mọi lúc, mọi nơi; đảm bảo người dự thi phải nghiên cứu nắm được kiến thức pháp luật nhất định mới thực hiện phần thi có hiệu quả, chất lượng; Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến là hình thức phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, khẳng định tính đúng đắn của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

Với định hướng đó, ngày 12 tháng 7 năm 2024, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành các Kế hoạch số 1709, 1710/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia” và “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” trong học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (các Cuộc thi). Các Cuộc thi được tổ chức với mục đích nâng cao hiểu biết, định hình tư tưởng, tình cảm pháp luật của thế hệ

trẻ trong xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như yêu cầu cấp thiết về xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn, lành mạnh.

Xác định công tác truyền thông, phổ biến góp phần nâng cao chất lượng và thành công của Cuộc thi, ngay từ khi Kế hoạch tổ chức Cuộc thi được ban hành, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, đối tượng, phạm vi và các thông tin khác liên quan tới Cuộc thi, đồng thời đăng tải toàn văn các Kế hoạch, Quyết định thành lập Hội đồng thi và Thẻ lệ trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Fanpage “*Pháp luật với Cuộc sống*”, Bản tin Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa



Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng thi và các đồng chí thành viên Hội đồng thi, Tổ Thư ký họp thông qua các nội dung liên quan tới các Cuộc thi

Thiên Huế để phổ biến, truyền thông rộng rãi về Cuộc thi. Bên cạnh đó, tuyên truyền thông qua các Hội nghị tập huấn, giao ban và các đợt kiểm tra, giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị,...

Đề Cuộc thi có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên, học viên Hội đồng cũng đã phát hành Công văn phát động Cuộc thi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trên toàn tỉnh; đồng thời đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đại học Huế quan tâm, chỉ đạo một số điểm trường để tổ chức phát động cuộc thi phù hợp với điều kiện, tình hình của từng đơn vị. Hội đồng thi đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo tổ chức lễ phát động điểm tại trường THPT Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và trường THCS Hà Thế Hạnh (thị xã Hương Trà) trong tiết chào cờ sáng Thứ hai - ngày 09/9. Để hỗ trợ công tác tuyên truyền, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện phóng sự ngắn giới thiệu toàn bộ quá trình Hội đồng thi chuẩn bị, họp thông qua các nội dung quan trọng của Cuộc thi, Lễ phát động tại hai điểm trường và đại diện học sinh, sinh viên tham dự Cuộc thi để đăng tải trên Chuyên mục “Với khán giả truyền hình”; phóng sự được chiếu vào khung giờ tối ngày 12/9/2024; qua đó, góp phần thu hút, lan tỏa các Cuộc thi đến với các em học sinh, sinh viên.

Các cuộc thi bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 09/9/2024 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/9/2024 và đã thu hút 89.838 học sinh, học viên, sinh viên của 201 đơn vị trường học từ cấp Trung học cơ sở đến Đại học trên toàn tỉnh tham gia với 192.316 lượt dự thi. Qua quá trình tổ chức, phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, các đơn vị trường học. Một số đơn vị trường học đã chủ động tổ chức Lễ Phát động các Cuộc thi như: Trường THCS - THPT Trường Sơn (huyện A Lưới), trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (Thành



Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại Lễ phát động hướng ứng các Cuộc thi tại Trường THPT Phú Bài (thị xã Hương Thủy)



Đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thi trao giải Nhất cho 02 cá nhân trong các Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

phố Huế) hoặc tổ chức hướng ứng thông qua zalo, website như trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Trường THCS Hà Thế Hạnh (thị xã Hương Trà). Nhiều đơn vị trường học có lượt dự thi cao như: Đại học Ngoại ngữ; Trường THPT Bùi Thị Xuân; Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh;... Đặc biệt, có 12 đơn vị trường học phổ thông có 100% học sinh, sinh viên tham gia dự thi như: Trường THPT Phú Bài, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Thị Xuân, THPT Phong Điền.

Hội đồng thi đã lựa chọn được 06 tập thể cùng 32 cá nhân có thành tích cao nhất, phù

hợp với các tiêu chí đạt giải tại Thể lệ các Cuộc thi. Với sự tham gia của 100% học sinh toàn trường và tỉ lệ bài thi đạt chất lượng cao, Trường THPT Phú Bài (thị xã Hương Thủy) đã xuất sắc đạt giải nhất tập thể của cả 2 cuộc thi; 02 giải nhì tập thể thuộc về Trường THPT Hai Bà Trưng. Về cá nhân, em Tôn Thất Bảo Hòa (học sinh trường THPT Hai Bà Trưng) đạt giải Nhất trong Cuộc thi “*Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo tác hại của thuốc lá*” và em Nguyễn Văn Minh Nhật (Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) đạt giải nhất Cuộc thi “*Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia*”.

Trong tuần cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào ngày 08/11/2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Lễ trao giải cho 06 tập thể cùng 32 cá nhân xuất sắc đạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “*Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia*” và “*Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá*” trong học sinh, sinh viên tại Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế.

Đánh giá quá trình chuẩn bị, phát động, tổ chức các Cuộc thi, thành viên Hội đồng thi đã thể hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tuyên truyền, vận động sự tham gia đông đủ nhất; bên cạnh đó sự sáng tạo và bám sát các mục tiêu đã đặt ra của thành viên Tổ Thư ký cũng được phát huy. Tại địa phương, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cũng kịp thời tham mưu Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện ban hành công văn, kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi, đồng thời phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, đôn đốc các đơn vị trường học tham gia tích cực. Với 193.000 lượt dự thi, có thể thấy các Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các em học sinh, học viên, sinh viên. Mỗi bài dự thi đã thể hiện ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật và thi hành pháp luật, đồng thời cũng thể hiện thái độ nghiêm túc khi tham gia các Cuộc thi.

Nhìn chung, thông qua những kết quả của việc tổ chức và phát động Cuộc thi tìm hiểu

pháp luật trực tuyến đã chứng minh đây là một hình thức tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích, lý thú đối với các em học sinh, sinh viên, học viên, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên. Cuộc thi cũng là sự thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong ngành giáo dục, đào tạo theo tinh thần “*Tập trung mạnh vào hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường; đa dạng hóa và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật*”. Đồng thời một lần nữa khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị hiện nay./.

T.T



Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng thi trao giải cho đơn vị đạt giải Nhì tập thể trong cả 2 Cuộc thi



Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Giấy chứng nhận đạt giải của Hội đồng thi

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ TỤNG

■ NGUYỄN THỊ ĐÀO



Hội đồng Phối hợp liên ngành Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương kiểm tra công tác phối hợp TGPL tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trợ giúp pháp lý là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Hội đồng phối hợp liên ngành) đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy cao vai trò của Hội đồng phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội đồng phối hợp liên ngành được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/ TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10). Hội đồng phối hợp liên ngành gồm 08 thành viên là đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sở Tư pháp là cơ quan thường

trực Hội đồng phối hợp liên ngành. Với vai trò của mình, Sở Tư pháp đã xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy cao vai trò của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Hội đồng phối hợp liên ngành đã ban hành chương trình, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, bám sát công việc theo Kế hoạch Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương cũng như thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kế hoạch phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên và tiến độ thực hiện, làm cơ sở đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch. Hội đồng phối hợp liên ngành đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch số 10 cho thành viên Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp liên ngành, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện và quân sự khu vực II quân khu IV, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Trong hoạt động nghiệp vụ, đã lồng ghép triển khai qua các hoạt động (hội nghị triển khai công tác, kiểm tra,...). Mỗi cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành (Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) chủ động tập huấn, quán triệt Thông tư liên tịch số 10 cho những người tiến hành tố tụng cơ quan mình tại các phiên họp giao ban nghiệp vụ, họp liên ngành tố tụng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập liên quan đến công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng các bài viết về hoạt động trợ giúp pháp lý, câu chuyện trợ giúp pháp lý đăng tải Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; lắp đặt các

Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin về trợ giúp pháp lý, kết hợp việc cung cấp miễn phí Tài liệu Thông tin về trợ giúp pháp lý và các tờ gấp pháp luật, mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý tại nơi tiếp dân của tất cả 48 cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng quân sự khu vực và Trại tạm giam công an tỉnh và Nhà Tạm giữ Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh, địa điểm tiếp công dân của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội người khuyết tật tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Trung tâm phòng, chống HIV tỉnh; Công an các xã, phường, thị trấn; Phòng Tư pháp và Ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Hàng năm, Hội đồng phối hợp liên ngành ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực tế kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng và Nhà tạm giữ tại các huyện, thị xã, thành phố Huế. Qua công tác kiểm tra, đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp trợ giúp pháp lý, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc cụ thể tại từng địa phương, kịp thời báo cáo Hội đồng phối



Đồng chí Phan Thùy Dương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh thông qua Quyết định kiểm tra công tác phối hợp TGPL tại huyện A Lưới

hợp liên ngành giải quyết theo thẩm quyền, qua đó tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng.

Từ hiệu quả của hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành, số lượng vụ việc tham gia tố tụng do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chiếm số lượng lớn (95%), chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được nâng cao, nhận được sự phản hồi tích cực của người được trợ giúp pháp lý.

Tiếp tục xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý trong tố tụng

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động trợ giúp pháp lý còn một số tồn tại, hạn chế như: số vụ việc trợ giúp pháp lý, số người được trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong lĩnh vực dân sự, hành chính được chuyển gửi, giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước còn thấp; việc triển khai điểm cầu trực tuyến còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất; hội nghị, hội thảo tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tham gia tố tụng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý chưa được thường xuyên; công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân do nhận thức một số cơ quan về công tác phối hợp thiếu tính chủ động; nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu,... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, các cơ quan, ban, ngành triển khai các giải pháp đồng bộ, trọng tâm như sau:

Một là, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân; tạo nguồn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý; bảo ngân sách hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, tăng cường ngân sách nhà nước và đổi mới việc phân bổ theo hướng tập trung cho Trung tâm trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp công lập thiết yếu theo Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, đa dạng các hình

thức thực hiện phù hợp với đối tượng, địa bàn, hướng đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt là người dân tại 02 huyện Nam Đông và A Lưới; chú trọng truyền thông các vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công để nâng cao khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân; truyền thông cần có sự kết hợp và ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp truyền thông qua mạng xã hội, đa dạng hoá các phương thức phù hợp với nhận thức của người dân;

Ba là, tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao số vụ việc trợ giúp pháp lý, số người được trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong lĩnh vực dân sự, hành chính. Thực hiện hiệu quả Chương trình trực trợ giúp pháp lý tại Toà án nhân dân; Chương trình trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự (24/24 giờ). Xây dựng kinh phí triển khai nội dung trợ giúp pháp lý trong các chương trình mục tiêu quốc gia có hiệu quả, kinh phí triển khai điểm cầu thành phần đối với phiên tòa trực tuyến.

Bốn là, Hội đồng phối hợp liên ngành thường xuyên quán triệt Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 04/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hàng năm, tổ chức Hội nghị, Hội thảo tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tham gia tố tụng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. rà soát quy định còn bất cập của pháp luật về trợ giúp pháp lý, pháp luật về tố tụng và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại địa phương đến Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Năm là, tăng cường hoạt động kiểm tra và phối hợp trợ giúp pháp lý tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp tháo gỡ./.

N.T.Đ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH QUỐC GIA VNeID TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

■ ANH HUẤN

Việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID (sau đây viết tắt là cấp Phiếu LLTP trên VNeID) được chính thức thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 22/4/2024. Sau hơn 06 tháng triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện, qua đó đạt được những kết quả cụ thể như sau:



UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID

1. Về kết quả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua ứng dụng VNeID: Tổng số hồ sơ công dân nộp yêu cầu cấp Phiếu LLTP từ ngày 22/4/2024 đến hết ngày 13/11/2024 là 10.476 hồ sơ, trong đó, hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID là 7.863/10.476 hồ sơ, đạt tỉ lệ 75%. Đến nay, hồ sơ nộp qua ứng dụng VNeID đã được Sở Tư pháp thực hiện cấp và trả kết quả là 7.889 Phiếu LLTP, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn, trước hẹn đạt 99%. Hồ sơ trễ hẹn là hồ sơ có án tích, cần có thời gian để xác minh các cơ quan liên quan nên Sở Tư pháp phải thực hiện xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích theo quy định.

2. Thuận lợi: Việc nộp hồ sơ cấp Phiếu LLTP trên VNeID có nhiều thuận lợi như: (i) Việc thực hiện nộp hồ sơ được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, sau khi có kết quả người dân có thể đăng ký dịch vụ bưu chính gửi về tận nhà mà không cần phải liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được hướng dẫn việc nộp hồ sơ và nhận kết quả Phiếu LLTP; (ii) Các thao tác khi nộp hồ sơ đơn giản, dễ hiểu; (iii) Tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản

các thủ tục giấy tờ; (iv) Theo dõi được tình trạng giải quyết hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng VNeID, qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ email; (v) Đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục; (vi) Việc người dân nộp hồ sơ qua ứng dụng VNeID cũng giảm tải áp lực cho công chức trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; (vii) Việc nhận hồ sơ, gửi tra cứu thông tin được thực hiện nhanh chóng, thời gian tác nghiệp của công chức trực tiếp làm công tác tham mưu cấp Phiếu LLTP được thuận lợi hơn, rút ngắn so với trước đây; (viii) Thời gian giải quyết cấp Phiếu LLTP cũng được rút ngắn so với trước đây.

3. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

Thời gian đầu thực hiện thí điểm, có nhiều khó khăn, vướng mắc về hệ thống đường truyền, hệ thống phần mềm, lỗi kỹ thuật, thanh toán phí, cài đặt tài khoản VNeID... nên việc nộp hồ sơ còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Những khó khăn trên, cơ bản đã được khắc phục, hoàn thiện, tuy nhiên hiện nay vẫn còn những khó khăn chưa được khắc phục, cụ thể:

- Hệ thống Dịch vụ công của tỉnh hoạt động đôi lúc còn chưa được ổn định; Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung thường xuyên bị lỗi dẫn đến việc thực hiện cấp Phiếu LLTP trên VNeID còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện.

- Một số lỗi của Hệ thống VNeID khi nộp hồ sơ như: lưu hồ sơ thất bại, tạo mã hồ sơ thất bại, lỗi gửi hồ sơ, lỗi kết nối tới hệ thống, mã hồ sơ không đúng, mã hồ sơ bị mã hóa... do đó người yêu cầu cấp Phiếu LLTP phải thực hiện nhiều lần, mất thời gian khi nộp hồ sơ. Việc cập nhật tài khoản VNeID định danh mức độ 2 vẫn còn mất thời gian. Hệ thống hiện nay chưa cho phép người dân lựa chọn cấp cả 2 loại phiếu số 1, số 2 và hiện nay chưa có giấy hẹn trả kết quả Phiếu LLTP.

- Một số trường hợp thông tin của công dân tại VNeID bị thiếu hoặc có sai sót, không thống nhất như: trường hợp đã có vợ/chồng hoặc đã ly hôn nhưng thông tin trên VNeID chưa cập nhật, thông tin về nơi sinh không thống nhất... do đó khi cấp Phiếu LLTP có sai sót, không thống nhất.

- Sau khi thực hiện trả hồ sơ trên Hệ thống cho người dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không thể xem lại được nội dung hồ sơ của người dân khi nộp để đối chiếu với kết quả Phiếu LLTP mà người dân nhận được.

- Việc cấp Phiếu LLTP cho những trường hợp có án tích và yêu cầu xóa án tích thì để thuận lợi cho mình, người dân sẽ tự nguyện phối hợp, cung cấp các thông tin về án tích của mình như thông tin về Bản án, việc chấp hành án... tại thời điểm nộp hồ sơ để Sở Tư pháp sớm đề nghị các cơ quan như: Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự, dân cung cấp các thông tin nhằm làm cơ sở xác

định điều kiện đương nhiên xóa án tích cho người dân... Tuy nhiên, nếu nộp qua VNeID (không đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công) người dân sẽ khó cung cấp các thông tin này tại thời điểm nộp hồ sơ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

- Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp vẫn còn chưa đảm bảo thông tin án tích theo quy định của Luật LLTP.

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện tốt công tác cấp Phiếu LLTP trên VNeID:

Thứ nhất: Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của các cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả việc cấp Phiếu LLTP trên VNeID.

Thứ hai: Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế để người dân được biết và thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện kê khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên VNeID khi có yêu cầu.

Thứ ba: Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung về cấp Phiếu LLTP trên VNeID và có các giải pháp về thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, nhất là giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp, tra cứu, xác minh thông tin phục vụ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp để thực hiện tra cứu, rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP.

Thứ tư: Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải kịp tổng hợp báo cáo các cơ quan cấp trên để được hướng dẫn, xử lý, khắc phục.

A.H

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH:... (tiếp theo trang 17)

của gia đình Huế: cần cù, lao động sáng tạo, tôn trọng nghĩa tình, kính trên nhường dưới, lấy đức làm trọng, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa từ bên ngoài với những chuẩn mực mới phù hợp với thời kỳ hội nhập và phát triển.

Qua các hoạt động trên, có thể thấy rằng, phụ nữ vừa là chủ thể tham gia sáng tạo, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia vào các hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa ông cha truyền lại, bản sắc văn hóa truyền

thống Huế, con người Huế. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Huế xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thừa Thiên Huế kế thừa những giá trị, những phẩm chất truyền thống đồng thời phát huy và bồi đắp phù hợp với đạo lý truyền thống quê hương Thừa Thiên Huế, vừa đáp ứng những yêu cầu của thời đại đang đặt ra.

XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

■ VĂN HÓA

Qua thực tiễn gần 12 năm triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) cho thấy, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định còn chung chung, chưa phù hợp, thiếu tính khả thi, gây khó khăn, lúng túng cho các cơ quan và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nhiều ý kiến cho rằng, nội dung theo dõi thi hành pháp luật quá rộng, phức tạp, vẫn còn hình thức, định tính, chưa đưa ra các tiêu chí cụ thể, định lượng để làm cơ sở đánh giá, xác định trách nhiệm của các cơ quan thi hành pháp luật một cách chính xác, thuyết phục.

Những vướng mắc này làm cho công tác này chưa đi vào thực chất và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Do đó, để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP một cách đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 15/8/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2024/TT-BTP quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Theo đó, khi xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại các Điều 8, 9 và 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, cơ quan, người có thẩm quyền cần thực hiện theo các quy định cụ thể sau đây:

Một là, về nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là văn bản quy định chi tiết) được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết so với văn bản được quy định chi tiết;

- Nội dung quy định chi tiết so với quy định của văn bản được quy định chi tiết:

Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Không có quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

- Không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản quy phạm pháp luật khác;

- Không có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong văn bản quy định chi tiết.

Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Không có quy định không phù hợp với thực tế dẫn đến không thực hiện được;

- Không có quy định không rõ ràng, cụ thể dẫn đến không thực hiện được.

Hai là, về nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

Việc xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động phổ biến pháp luật:

Thực hiện theo quy định về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn cho người làm công tác thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Tổ chức tập huấn đúng thời gian theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nội dung tập huấn theo đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Số lượng người được tập huấn đầy đủ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tình phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị phù hợp với văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Số lượng người làm việc thực tế đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao;

- Người làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định.

Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Kinh phí cấp thực tế cho thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị so với kế hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ;

- Cơ sở vật chất thực tế dành cho thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị so với kế hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ.

Ba là, về nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền;

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Văn bản được ban hành để hướng dẫn áp dụng pháp luật không vi phạm về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không có nội dung trái với quy định pháp luật;

- Văn bản áp dụng pháp luật đã ban hành không vi phạm về thẩm quyền, không có nội dung trái với quy định pháp luật; việc áp dụng pháp luật không vi phạm về trình tự, thủ tục.

Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau:

- Tình hình vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ;

- Tình hình vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Bốn là, về tổng hợp kết quả xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức cấp xã thực hiện, tổng hợp thông tin xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại các Điều 2, 3, 4 và hướng dẫn tại các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2024/TT-BTP vào Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm và gửi Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợp kết quả xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, được phân công vào Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Năm là, về biểu mẫu thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Để thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 08/2024/TT-BTP quy định 06 biểu mẫu, gồm:

- Biểu mẫu số 1: Bảng tổng hợp văn bản quy định chi tiết ban hành không kịp thời, không đầy đủ.

- Biểu mẫu số 2: Bảng tổng hợp các quy định không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết.

- Biểu mẫu số 3: Bảng tổng hợp các quy định không bảo đảm tính khả thi của văn bản quy định chi tiết.

- Biểu mẫu số 4: Bảng tổng hợp các nhiệm vụ thực hiện không kịp thời, không đầy đủ.

- Biểu mẫu số 5: Bảng tổng hợp các văn bản được ban hành để hướng dẫn áp dụng pháp luật không bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

- Biểu mẫu số 6: Bảng tổng hợp các văn bản áp dụng pháp luật không bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Bên cạnh việc khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, Thông tư số 08/2024/TT-BTP cũng đã kế thừa nhiều nhất có thể các quy định còn phù hợp của Chương I Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP với tinh thần không tạo ra những xáo trộn lớn, cơ bản quy định dựa trên những quy định hiện hành và bổ sung phù hợp với thực tiễn. Thông tư đã làm rõ hơn các nội dung đánh giá, cập nhật các quy định cho đảm bảo với các quy định pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung liên quan đến văn bản quy định chi tiết theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); đồng bộ các mẫu thu thập thông tin đi kèm cùng với yêu cầu thu thập thay vì rời rạc như trước đây khi nội dung theo dõi quy định

tại Thông tư số 14/2014/TT-BTP nhưng biểu thu thập thông tin lại quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Qua đó, vừa giúp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật giữ được ổn định đối với các biểu thu thập; đồng thời, khắc phục tình trạng không liền mạch, gắn kết.

Có thể nói, với các nội dung cụ thể về việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Thông tư số 08/2024/TT-BTP cùng với Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTP thì thể chế phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngày càng được hoàn thiện, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác này tại các cơ quan, địa phương./

V.H

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ (tiếp theo trang 5)

Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung và góp phần nâng cao hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2, 2025 - 2027” (Đề án) nói riêng, trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, theo đó, kịp thời ban hành, sửa đổi, thay thế các văn bản hướng dẫn và bảo đảm thực hiện công tác này.

Thứ hai, phải xác định nguồn nhân lực là khâu có tính chất quyết định dẫn tới sự thành công của công tác PBGDPL. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác này. Đồng thời, cần ý thức rằng đây là trách nhiệm của từng bản thân cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, đơn vị quản lý, các cấp lãnh đạo và toàn xã hội.

Thứ ba, bên cạnh việc xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác PBGDPL, cần xác định rõ nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp thực hiện xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ này định kỳ hàng năm.

Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo về số lượng và chất lượng; đặc biệt, huy động, tăng cường lực lượng quân đội tham gia làm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (tăng số lượng báo cáo viên pháp luật là lực lượng quân đội).

Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật đi đôi với vận động nhân dân chấp hành pháp luật, hỗ trợ người dân ổn định, cải thiện đời sống ngày càng tốt hơn.

Thứ sáu, tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý, hộ tịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới Việt Lào.

Thứ bảy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút mọi nguồn lực cho việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động các luật sư, luật gia và những người làm công tác pháp luật khác tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./

T.A

TIN TỨC TỔNG HỢP: HOẠT ĐỘNG NGÀNH TƯ PHÁP QUÝ IV/2024

HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH



Ngày 21/11/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về việc mở rộng thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở chủ trì với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, Trung tâm Giám sát và Điều hành đô thị thông minh tỉnh, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Triển khai tập huấn hướng dẫn về cách thức nộp hồ sơ trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đã trình bày, hướng dẫn, trao đổi cũng như tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc kết nối liên thông giữa các Hệ thống phần mềm và VNeID, tài khoản ứng dụng định danh quốc gia VNeID...



Trong hai ngày 07 và 08/11/2024, tại thành phố Huế, Bộ Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”, Hội nghị do đồng chí

Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì. Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trao đổi với các đại biểu về một số vấn đề chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Hoạt động thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hội nghị đã giúp cho các cán bộ, công chức tham dự nâng cao các kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này tại các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.



Sáng ngày 09/10/2024, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2024 với chủ đề “Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp”. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương do đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương chỉ đạo. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì cùng với sự tham dự của gần 100 đại biểu là đại diện

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung Diễn đàn gồm hai phiên: Giải quyết một số vấn đề pháp lý về dự án đầu tư có sử dụng đất và một số vấn đề pháp lý về thuế và giải pháp tháo gỡ. Tại Diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, làm sâu sắc hơn về: vai trò của thể chế để khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khơi thông nguồn lực giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững; thượng tôn pháp luật để tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh theo pháp luật.

HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN



Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” giai đoạn 2024 - 2030; ngày 24/10/2024, UBND xã Hồng Thượng, huyện A Lưới đã tổ chức lễ ra mắt công bố thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở”. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Bá Thiên - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, cùng đại diện Đảng ủy, HDND, UBND, UBMTTQVN xã và các đồng chí là Bí thư, Thôn trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận 07 thôn của xã. Việc xây dựng mô hình góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; nhân rộng cấp xã điển hình về hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ, giảm thiểu đơn thư, khiếu nại vượt cấp nhằm giữ gìn ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh nông thôn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tại lễ ra mắt, Tổ hòa giải thôn Hợp Thượng đã được chính quyền xã ghi nhận sự chủ động, sự nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng của công tác hòa giải, góp phần xây dựng thôn xóm bình yên, quê hương giàu đẹp trong thời gian qua.



Ngày 10/10/2024, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Phú và Phòng Tư pháp huyện Nam Đông, tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý và phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Hương Phú. Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã trình bày 03 chuyên đề, gồm: Chuyên đề giới thiệu các chính sách trợ giúp pháp lý, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm giai đoạn 2021 - 2025, chuyên đề pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hôn trái pháp luật và chuyên đề pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 60 đại biểu là các trưởng thôn/bản, người có uy tín trong cộng đồng, các già làng, hòa giải viên ở cơ sở và bà con Nhân dân sinh sống trên địa bàn xã Hương Phú, huyện Nam Đông.



Ngày 25/10, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Hương Thủy phối hợp Chi cục Quản lý đất đai tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản thi hành; các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Lê Bá Phúc - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, ban ngành thị xã và các xã, phường. Tại hội nghị, các báo cáo viên cấp tỉnh đã giới thiệu một số nội dung, điểm mới cơ bản của Luật Đất đai năm 2024; một số nội dung chủ yếu và những lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, nhất là đội ngũ làm công tác liên quan đến lĩnh vực đất đai, từ đó tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân để Luật sớm đi vào cuộc sống.



Là một trong ba đơn vị được Sở Tư pháp lựa chọn triển khai, xây dựng mô hình “Cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở” giai đoạn 2024 - 2026, ngày 07/11/2024, UBND phường Phú Thượng đã tổ chức lễ ra mắt công bố thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở”. Tại buổi ra mắt, đồng chí Nguyễn Hữu Toàn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trao quyết định kiện toàn các tổ hòa giải cho 09 tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị cũng đã thông qua quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND phường với Chi hội luật gia phường Phú Thượng. Hướng tới mục tiêu tăng dần thành viên của chi hội luật gia phường tham gia vào các tổ hòa giải, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động hòa giải ở cơ sở.



Ngày 08/11/2024, tại Hội trường UBND thành phố Huế, Hội đồng Phối PBGDPL thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11). Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Đình Hạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Huế và các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; Lãnh đạo và công chức Tư pháp - hộ tịch, Văn phòng - thống kê, Tài chính - kế toán của 36 phường, xã. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên quán triệt chuyên đề Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của thành phố, qua đó cán bộ công chức kịp thời nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024, UBND huyện Phú Vang đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Tập huấn phòng cháy chữa cháy, tập huấn phòng chống ma túy... của Công an huyện được tổ chức tại các trường học trên địa bàn; Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tập huấn Luật đất đai; Mặt trận và các đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tổ chức và hội viên; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường thời lượng và chuyên mục, tin, bài để phát sóng



trong các chương trình phát thanh. Đồng thời, tổ chức treo hơn 40 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền và 02 pa nô cỡ lớn dọc trục đường của trung tâm huyện, bờ rào của các cơ quan đóng trên địa bàn huyện. Thông qua những hình ảnh trực quan giúp cho mọi tổ chức, cá nhân biết đến Ngày Pháp luật và có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội.

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ



Trong khuôn khổ chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 - 20/10/2024); nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Khôi thi đua Nội chính năm 2024, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Khôi thi đua Nội chính, ngày 18/10/2024, Khôi thi đua Nội chính tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt

Nam, với chủ đề: “Nói vòng tay lớn - Lan tỏa yêu thương”. Hội thi với sự tham gia của 09 đội thi đến từ Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Công an Trại Giam Bình Điền. Kết quả sau hai phần thi, giải nhất thuộc về đội thi Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; giải nhì thuộc về đội thi Sở Tư pháp và Công an tỉnh; giải ba gồm các đội thi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thi hành án tỉnh và Viện Kiểm sát tỉnh; các đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Công an Trại giam Bình Điền đạt giải khuyến khích.



Ngày 20/9/2024, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết công tác đoàn, phong trào đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Đảng ủy Sở và đồng chí Trương Thị Diệu - Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn. Đại hội Chi đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2027 là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là cơ hội quý báu để khẳng định sự sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần tiên phong của mỗi đoàn viên thanh niên. Thành công của Đại hội đánh dấu bước tiến trong việc phát huy vai trò của tuổi trẻ Sở Tư pháp trong mọi hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đồng thời củng cố sự vững mạnh của Chi đoàn. Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới có đầy đủ phẩm chất, năng lực trí tuệ để lãnh đạo Chi đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội thông qua.